



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ศธ.เล็งช่วยเด็กจบก่อนปี48เปิดช่องแอดมิชชันส์ปี53-ใช้จีพีเอ-จีแพ็กซ์ไม่เกิน 30%

14 พฤษภาคม 2550 20:57 น.

รมว.ศธ. เล็งแก้ปัญหาเด็กจบก่อนปี 2548 เสียโอกาสแอดมิชชันส์ เหตุไม่มีคะแนนโอเน็ต แนะนำเฉพาะคนกลุ่มนี้ให้ใช้คะแนนจีพีเอบวกจีแพ็กซ์ รวมกันไม่เกิน 30% ที่เหลือเป็นคะแนนสอบเอเน็ต ส่วนเด็กที่จบหลังปี 2548 ให้ใช้คะแนนโอเน็ต จีพีเอบวกจีแพ็กซ์ไม่เกิน 30%

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า การปรับเกณฑ์แอดมิชชันส์ใหม่ซึ่งจะนำมาใช้ในปีการศึกษา 2553 นั้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่จบการศึกษา ก่อนปี 2548 ซึ่งยังไม่มีผลการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) สามารถสมัครแอดมิชชันส์ได้นั้น ตนเห็นว่า ในส่วนเด็ก ม.6 ที่จบการศึกษา และสอบโอเน็ตตรงตามปีที่จบนั้น น่าจะให้ใช้คะแนนโอเน็ต คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย (จีแพ็กซ์) และคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะรายวิชา (จีพีเอ) รวมกันไม่เกิน 30% ที่เหลือเป็นคะแนนสอบเอเน็ต ซึ่งแล้วแต่สาขาวิชาใดจะให้สอบเอเน็ตวิชาใดบ้าง

"ส่วนผู้ที่จบการศึกษาก่อนปี 2548 นั้น ควรให้ใช้เฉพาะคะแนนจีพีเอและจีแพ็กซ์รวมกันไม่เกิน 30% ไม่ต้องใช้คะแนนโอเน็ตที่เหลือเป็นคะแนนจากการสอบเอเน็ตเช่นกัน หากใช้วิธีตามที่เสนอนี้แล้ว จะแก้ปัญหาให้ผู้ที่ยังจบก่อนปีการศึกษา 2548 สามารถสมัครแอดมิชชันส์โดยไม่เสียเปรียบได้เช่นกัน" รมว.ศธ.กล่าว

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า การที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะช่วยเหลือเด็กที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ทปอ.และสมัครแอดมิชชันส์ไม่ได้ โดยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อขอให้รับตรงหรือสามารถโอนย้ายข้ามคณะและมหาวิทยาลัยได้นั้น ก็สามารถทำได้ แต่คงไม่ทุกราย แต่เชื่อว่าถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเก่าทั้ง 24 แห่งอาจจะยอมรับกันได้

ทั้งนี้ อยากให้เด็กชื่อนั้นรีบค้นหาตัวเองให้เจอโดยเร็ว เพราะหากอยู่ปี 3 หรือ ปี 4 แล้วจะเป็นการเสียเวลาอย่างมาก นอกจากนี้จะทำให้สูญเสียเงินและค่าใช้จ่ายอย่างมาก ที่สำคัญบางรายวิชาที่เรียนมาแล้วอาจต้องมาเรียนใหม่ หรือต้องเรียนเนื้อหาบางรายวิชาเพิ่มขึ้นจะทำให้เสียโอกาส จึงอยากแนะนำว่าเมื่อจบชั้นปีที่ 1 นิสิต นักศึกษาทุกคนต้องทบทวนตัวเอง อย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปนาน

"การเปิดโอกาสให้เด็กชื่อย้ายสาขา คณะ หรือมหาวิทยาลัยนั้น อาจจะทำเรื่องผ่านมายังอธิการบดี หรือคณบดีของคณะนั้นๆ จากนั้นทางคณะและภาควิชาก็จะพิจารณา การย้ายหรือโอนคณะหรือแม้กระทั่งย้ายมหาวิทยาลัย เด็กชื่อนี้ต้องทำใจเรื่องการปรับลดเกรด หรือต้องเพิ่มวิชาเรียนมากขึ้น" อธิการบดี มศว กล่าว

